




# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

12 มิถุนายน 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>นโยบาย</b></p> <p><b>แก้ปัญหายาเสพติด</b></p> <p><b>กัญชา</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, thebetter, thegendathai)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. กล่าวถึงกรณีการเตรียมนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดที่ขณะนี้มียังฝายที่เห็นด้วย และฝายที่คัดค้าน ว่า วันนี้ไม่ใช่ฝายใดฝายหนึ่งที่จะมีความเห็นเป็นที่เด็ดขาด เมื่อมีความเห็นทั้งสองฝาย ตนคิดว่าตนฟังคนเดียวจะไม่เป็นธรรม โดยจะนำร่างประกาศเกี่ยวกับประเด็นกัญชาขึ้นเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมาย สนง.พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) รวมถึงเว็บไซต์ของ ออย. เพื่อรับฟังความคิดเห็นเป็นเวลา 15 วัน และจะนำผลการแสดงความคิดเห็นไปพิจารณาปรับแก้หรือยกเลิก ซึ่งอำนาจเป็นของสร. หากผลออกมาว่าไม่เอาก็ยกเลิกและเดินไปในทิศทางอื่น หรือเป็นไปในทางกฎหมายพืชกัญชาและเขียนข้อห้าม แต่หากนำกลับไปเป็นยาเสพติดก็เป็นอำนาจของ รมว.สร. ในการออกประกาศตามความเห็นชอบ ป.ป.ส. โดยไม่ต้องเข้า ครม.</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, มติชน, hfocus)</p> <p>-เว็บไซต์ LAW ระบบกลางทางกฎหมาย เผยแพร่ (ร่าง) ประกาศ สร. เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. ... นำเสนอโดย ออย. เพื่อรับฟังความคิดเห็นประเด็นการนำกัญชากลับมาเป็นยาเสพติด ตั้งแต่วันที่ 11-25 มิ.ย.67 สำหรับรายละเอียดของร่างฯ ดังกล่าว มีการกำหนดกัญชา กัญชง พืชฝิ่น เห็ดขี้ควายหรือพืชเห็ดขี้ควาย ให้เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 โดยในส่วนของกัญชากำหนดรายละเอียดไว้ว่า กัญชา (cannabis) พืชในสกุล Cannabis และวัตถุดิบหรือสารต่าง ๆ ที่มีอยู่ในพืชกัญชา เช่น ยาง ยกเว้นวัตถุดิบหรือสารดังต่อไปนี้ไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (ก) เปลือก ลำต้น เส้นใย กิ่งก้าน และราก (ข) ใบ ซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย (ค) สารสกัดที่มีสารเตตระไฮโดรแคนนาบินอล (tetrahydrocannabinol, THC) ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนัก (ง) เมล็ดกัญชา</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ)</p> <p>- นายยศกร ขุนภักดี แกนนำเครือข่ายเยาวชนไม่นะกัญชาและยาเสพติด นำรายชื่อ 207,977 รายชื่อ ยื่นนายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติด โดยมีนายสมคิด เชื้อคง รองเลขาธิการนายกฯ เป็นผู้รับเรื่อง</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. ขอนัดเจรจาเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย ในวันที่ 12 มิ.ย. 2567 เวลา 15.00 น. ที่กระทรวงสาธารณสุข</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (แนวหน้า, มติชน, บ้านเมือง, hfocus)</p> <p>- นายประสิทธิ์ชัย หนูนวล เลขฯ เครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย โพสต์แสดงความสงสัยกรณีกลุ่มหมอเข้ายื่น 100,000 รายชื่อ ต่อ รมว.สร. สนับสนุนให้นำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด ว่า การกำหนดนโยบายต้องไปล่ารายชื่อให้ได้มากเท่ากับมีความถูกต้องชอบธรรมมากเช่นนั้นหรือ ซึ่งข้อเสนอของเขียนอนาคตกัญชาไทย คือ ท่ามกลางความขัดแย้งและเห็นต่างต้องตั้งกรรมการร่วมเพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงและสำรวจวิจัยกัญชาในทุกมิติ และเรียกร้องให้จัดเวทีสาธารณะ ดีเบตกันให้สาธารณะรับรู้ข้อเท็จจริง พร้อมประกาศยกระดับการชุมนุมด้วยวิธีสันติวิธี หวังว่ารัฐบาลจะยินยอมนำข้อตกลงที่นำเสนอมาลงนามร่วมกัน เพื่อที่จะทำการวิจัยเรื่องกฎหมายกัญชาต่อไป</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (สยามรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, ไทยโพสต์, แนวหน้า, ไทยรัฐ, INN)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและรมว.มท. ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. จะมีการพิจารณานำกัญชากลับเข้าในบัญชียาเสพติดประเภทที่ 5 ว่า ถือเป็นอำนาจของรมว.สร. ซึ่งอยู่คนละกระทรวง และตามมารยาทอยู่</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>คนละครคนกัน วันนี้ตนไม่ได้มีความเกี่ยวข้อง เพราะได้ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยตนเป็น กกก.ใน ส่วน ก.ม.ท. ยืนยันแน่วทางเดิมของพรรคภูมิใจไทย แต่เมื่อจะมีการสำรวจความเห็นหรือโหวตก็ต้องเป็นไปตามนั้น</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ sondhitalkk</p> <p>- ความคืบหน้าในการคืนสถานะความเป็นยาเสพติดให้กับกัญชา เริ่มตั้งเค้าจะกลายเป็นความบาดหมางระหว่างแกนนำพรรคเพื่อไทยที่ดูแล สธ. กับแกนนำพรรคภูมิใจไทยที่เคยเป็นเจ้ากระทรวงและเป็นผู้ปลดล็อกกัญชา ยิ่งไปกว่านั้นยังเกิดการรวมตัวของกลุ่มภาคประชาสังคมที่ออกมากดดันให้ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ทบทวนเรื่องดังกล่าว พร้อมยืนยันปักหลักชุมนุมที่ทำเนียบรัฐบาล ทำให้นายสมศักดิ์แสดงความคิดเห็น ว่า เรื่องการปรับแก้ประกาศกัญชาเป็นยาเสพติด ต้องมีการเขียนเปิดไว้ว่าทำอะไรได้บ้าง โดยเฉพาะทางการแพทย์ หรือการแพทย์เพื่อเศรษฐกิจ และมีระยะเวลาให้ผู้ประกอบการได้มีเวลาปรับตัวก่อนบังคับใช้ ให้มีผลกระทบน้อยที่สุด</p> <p><b>ยาบ้า</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. มติชน เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., สำนักข่าวไทย, กรมประชาสัมพันธ์, pptv)</p> <p>- นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ แถลงผลประชุม ครม. ว่า ครม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงตามที่ สธ.เสนอร่างกฎหมายเพิ่มปริมาณให้กำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษ และวัตถุออกฤทธิ์ ที่ให้สันนิษฐานว่ามีในครอบครองเพื่อเสพ โดยมีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษ ในประเภท 1 ยาบ้า ยาไอซ์ ที่ให้สันนิษฐานว่ามีในครอบครองเพื่อเสพใหม่ กำหนดแอมเฟตามีนยาบ้า มีปริมาณไม่เกิน 1 หน่วยการใช้ หรือหนักสุทธิไม่เกิน 100 มิลลิกรัม เดิมมีกำหนดไว้ไม่เกิน 5 เม็ด หรือปริมาณ 500 มิลลิกรัม และกำหนดให้ปริมาณแอมเฟตามีน ยาไอซ์ มีปริมาณไม่เกิน 1 หน่วย เช่นกัน โดยขอให้ สนง.คกก.กฤษฎีกาไปตรวจสอบความชัดเจนของร่างกฎกระทรวงดังกล่าวอีกครั้ง</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. กล่าวว่า หาก ครม.เห็นชอบวันนี้ (11 มิ.ย.67) ต้องผ่านให้คกก.กฤษฎีกาตรวจสอบ จากนั้นส่งให้ ครม.เห็นชอบอีกครั้ง ก่อนที่ สธ.จะประกาศได้ ซึ่งคาดว่าจะกระบวนการทั้งหมดจะจบภายในเดือนมิ.ย.นี้ โดยจะมีประกาศกฎกระทรวงที่ชัดเจน ทั้งนี้ เน้นไปที่ผู้ชาย จากเดิมคนถึง 5 เม็ด หรือ 3 เม็ด หากประสงค์บำบัดจะได้รับการบำบัด แต่ตอนนี้จะต้องได้ผู้ค้าเข้ามา 1 คน และจะมีการยึดทรัพย์ย้อนหลัง รวมถึงมรดกเก่าที่มีความเชื่อมโยงว่าได้มาจากการค้ายาเสพติด ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะกระบวนการยึดทรัพย์กฎหมายเปิดช่องทางไว้ และให้รางวัลคนทำคดี 25% รวมถึงคนแจ้งเบาะแสได้รางวัลด้วย 5% เชื่อว่าหากทำได้ตามนี้จะไม่มียาเสพติดเหลือในประเทศไทย แต่หากทำไม่ครบตามกระบวนการยาเสพติดจะไม่หมดไป เพราะทุกคนปล่อยปละละเลย</p> <p><b>การบำบัดยาเสพติด</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (thansettakij, thaitodaynews, thecoverage, thailandplus, plewseengern, hfocus, linetoday)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เป็นประธานประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2567 ที่ จ.นครศรีธรรมราช กำชับให้เร่งรัดแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการ ในรูปแบบคณะกรรมการระดับจังหวัด ตามแนวทาง Patient Journey ตอบรับนโยบายรัฐบาล</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>ให้สัมภาษณ์ถึงการบริหารงานของรัฐบาล</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (กท.ธุรกิจ, thereporter, INN, mcot)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุม ครม. ว่า รัฐบาลทำงานมา 9 เดือนแล้ว แต่ความมั่นใจของนักลงทุนตกลง ทั้งนี้ รัฐบาลเพิ่งเริ่มใช้งบประมาณ ปี 2567 หากกระทรวงและราชการเดินไปในทิศทางเดียวกันกับ นายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้นำประเทศ ก็จะเดินต่อไปได้ มีประโยชน์ มีเศรษฐกิจที่ดีตามมา</p>	
<p><b>ปรับเกณฑ์ค่าบริการปฐมภูมิ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. และประธานกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ ลงนามในประกาศคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ เรื่อง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการเรียกคืนเงินค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล หรือค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ ของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>พ.ศ. 2567 เพื่อให้หน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลหรือค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขตามสิทธิการรักษาพยาบาล หรือบริการสาธารณสุขตามสวัสดิการ หรือตามสิทธิที่ได้รับตามกฎหมายของบุคคลนั้น ซึ่งเป็นผู้รับบริการสุขภาพปฐมภูมิในเขตพื้นที่ของหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ แล้วแต่กรณี</p>	
<p><b>ประชุม สป.สัญจรครั้งที่ 3/2567</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (thansettakij, thaitodaynews, thecoverage, thailandplus, plewseengern, hfocus, linetoday)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดสธ. ประชุมผู้บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ กำชับเดินหน้าโครงการและดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา พร้อมสั่งการให้เร่งรัดแก้ไขปัญหาเสติด้อย่างบูรณาการ ในรูปแบบ คกก.ระดับจังหวัด ตามแนวทาง Patient Journey ตอปรับนโยบายรัฐบาล นอกจากนี้ ได้ให้แนวทางการป้องกันและจัดการความรุนแรงใน รพ. โดยฝึกซ้อมแผนเป็นระยะจัดระบบความปลอดภัย จัดระบบเตือนภัยและกล้องวงจรปิดในบริเวณที่มีความเสี่ยง มีระบบรายงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ความรุนแรง และจัดระบบการช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาเจ้าหน้าที่และผู้ได้รับผลกระทบหลังเกิดเหตุการณ์</p>	
<p><b>Robotic Surgery</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, hfocus, newtv, ch7)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า รพ.ราชวิถี กรมการแพทย์ เป็นรพ. แห่งแรกใน สธ.ที่นำร่องด้านการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ นำหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด หรือ Robotic Surgery ซึ่งเป็นความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่นำเทคโนโลยีมาช่วยให้การผ่าตัดรักษาผู้ป่วยทำได้ดีขึ้น ผ่าตัดรักษาโรคซับซ้อนหลายระบบอย่างแม่นยำ ลดภาวะแทรกซ้อน มีความปลอดภัยมากขึ้น ฟื้นตัวเร็ว ลดเวลาการครองเตียง ลดความแออัด ทำให้รองรับผู้ป่วยได้มากขึ้น โดยตั้งแต่เปิดศูนย์ผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.63 ใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดแล้ว 664 ราย มากที่สุดเป็นการผ่าตัดต่อมลูกหมาก รองลงมาคือ การผ่าตัดตับและตับอ่อน, มดลูกและรังไข่ร่วมกับการผ่าตัดต่อมน้ำเหลือง, เนื้องอกทางช่องปาก, ปอด และอื่นๆ</p>	
<p><b>ผลิตภัณฑ์ขวดอ่างรักษาโรค</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยนิวส์ออนไลน์, ไทยรัฐ, มติชน, ไทยโพสต์, thailandplus)</p> <p>- ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ ออย. เผย ออย.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคให้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์หมอบุญ วิเศษสิทธิ์ ซึ่งฉลากผลิตภัณฑ์ระบุ "หมอบุญ วิเศษสิทธิ์ 569 ถนนโชคชัย ซ.สว่างอารมณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เชียงราย ห้างขายยาอุดมสุขโฮสเทล ยาประดง 108 สรรพคุณรักษาโรคอัมพฤกษ์อัมพาต เหน็บชา เส้นตึง กระดูกทับเส้น ปวดขา ปวดข้อ กระดูกเสื่อม ไขข้ออักเสบ...จดทะเบียนเลขที่ G754/2567 ออย.51-2-00338-2-0060..." ออย. ตรวจสอบพบว่า เป็นผลิตภัณฑ์ปลอม เนื่องจากไม่ปรากฏข้อมูลการอนุญาตผลิตภัณฑ์ ที่จดทะเบียนเลขที่ G754/2567 ส่วนเลข ออย.ดังกล่าวได้รับอนุญาตในชื่อผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบรสลาบแช่แข็งเครื่องหมายการค้า ตะวัน ทั้งยังไม่ปรากฏชื่อ "อุดมสุขโฮสเทล" ในฐานะข้อมูลการอนุญาตสถานที่ยาและสมุนไพร ขณะนี้อยู่ระหว่างสืบหากลุ่มผู้กระทำผิด</p>	
<p><b>ยื่นตรวจผลิตภัณฑ์อาหารเสริม</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, อัจฉิน, mcot, hfocus, ch3)</p> <p>- นายนิติธร แก้วโต นายความ พร้อมเจ้าของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบรนด์ ITCHA (อิชซ่า) นำตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ตกเป็นข่าวทั้งผลิตภัณฑ์จริงของบริษัทและผลิตภัณฑ์ ที่ระบุเป็นของลอกเลียนแบบ ส่งให้ สธ.ตรวจหาสารปนเปื้อนอันตราย โดยมีนายกองตรีธนภุต จิตรอารีย์รัตน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ สธ. พร้อมด้วย นพ.พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทย์ฯ และตัวแทน ออย. ร่วมรับเรื่อง โดยนายกองตรีธนภุตกล่าวว่า สธ.จะส่งให้กรมวิทย์ฯ ตรวจสอบใช้เวลา 7-10 วัน ผลการตรวจเป็นการยืนยันเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ส่งตรวจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปยืนยันทุกการผลิตได้ ด้านนายนิติธรรกล่าวว่า การนำส่งตรวจครั้งนี้ เพื่อยืนยันและสร้างความมั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์ ไม่ได้เกี่ยวกับการนำผลไปต่อสู้ในคดีความแต่อย่างใด</p>	
<p><b>เปิดตัวคณะทำงาน MHWG</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, thaitodaynews)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- ประเทศไทยได้รับการยอมรับในระดับสากลในเรื่องการดูแลสุขภาพของประชากรข้ามชาติ โดยมีคณะทำงานว่าด้วยสุขภาพผู้โยกย้ายถิ่นฐาน (Migration Health Sub-Working Group: MHWG) ซึ่งตั้งขึ้นในปี 2566 เป็นอิกกลไกหนึ่ง ที่นำศักยภาพของแต่ละหน่วยงานมาช่วยกันขับเคลื่อน ประกอบด้วย หน่วยงานสำคัญด้านการควบคุมโรค, การวิจัยระบบสุขภาพ, การสร้างเสริมสุขภาพ ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ และองค์กรภาคประชาสังคม และ ก.สธ.โดยสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ ทั้งนี้ได้มีการเปิดตัวคณะทำงาน MHWG อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.67</p>	
<p><b>ข่าวปลอม</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ( ผู้จัดการ, news1live, sondhitalk, )</p> <p>- กรมอนามัย ตรวจสอบประเด็นแนะนำให้ดื่มน้ำมะนาวร้อนทุกวัน ทำให้เนื้องอก และซีสต์ ยุบลงใน 3 เดือน เป็นข้อมูลเท็จ และชี้แจงว่า เป็นคำแนะนำที่ไม่มีข้อมูลของความเป็นจริง เนื่องจากในความเป็นจริงแล้วไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ด้วยคุณลักษณะของมะนาวที่มีค่า PH สูง ความเป็นกรด จึงไม่ควรเชื่อข้อมูลดังกล่าว</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ( antifakenewscenter )</p> <p>- ตามที่มีข้อความโฆษณาเกี่ยวกับครีมรักษาเส้นเลือดขอด ทาวันละครั้งบอกลาภกับเส้นเลือดขอด อย.พบว่าประเด็นดังกล่าว นั้น เป็นข้อมูลเท็จ ทั้งนี้ จากการสืบค้นในระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาต ไม่ปรากฏผลิตภัณฑ์สมุนไพรดังกล่าว ได้รับการอนุญาตจาก อย.แต่อย่างใด จึงไม่แนะนำให้ใช้</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ( antifakenewscenter )</p> <p>-กรมการแพทย์ ชี้แจงกรณีมีข้อมูลด้านสุขภาพเรื่องเป็นเนื้องอกในมดลูกเพราะมีเลือดเกาะตัวเป็นลิ่มเลือดนั้น เป็นข้อมูลเท็จ เนื่องจากภาวะเนื้องอกในมดลูกไม่เกี่ยวกับการมีพิษเย็น, เลือดเป็นพิษ หรือเลือดเกาะตัวเป็นลิ่มเลือด</p>	
<p><b>สปสช. เปิดจุดบริการสุขภาพครบวงจรในปิ่นนํ้ามัน</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> (มติชน, ผู้จัดการ, บ้านเมือง, สำนักข่าวอิศรา, ศูนย์ข่าวแชนนัล, ประชาชาติธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, linetoday, sondhitalk, thecoverage, จส.100)</p> <p>- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. และผู้บริหารบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) โครงการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงนวัตกรรมบริการสาธารณสุขสำหรับประชาชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คลินิกเอกชนที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการกับ สปสช. เป็นหน่วยนวัตกรรมบริการสาธารณสุข ร่วมให้บริการในสถานบริการน้ำมันบางจาก มีความสะดวกและเข้าถึงได้ง่าย พร้อมนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาร่วมให้บริการ อาทิ ระบบการแพทย์ทางไกล การตรวจคัดกรองสุขภาพผ่านแอปพลิเคชัน เป็นต้น ทำให้ประชาชนผู้ใช้สิทธิบัตรทองได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน และเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย 30 บาท รักษาทุกที่ฯ</p>	
<p><b>ร้านขายยาโต แยกชิงเภสัชกร</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>- ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่ายอดขายของร้านขายยาในปีนี้จะอยู่ที่ 43,000 ล้านบาท เติบโตที่ 4.0% เมื่อเทียบกับปีก่อน การที่ผู้ประกอบการโดยเฉพาะเซนต์โรส มีแผนขยายสาขาเพิ่มขึ้น อาจทำให้จำนวนเภสัชกรเพิ่มขึ้นไม่ทันกับจำนวนสาขา ร้านขายยา และพบว่าเภสัชกรใน รพ.ไหลออกมาทำงานร้านขายยาซึ่งมีค่าตอบแทนสูง ด้านสภาเภสัชกรรมอยู่ระหว่างพิจารณาการแก้ปัญหา เน้นเรื่องความก้าวหน้า และผลดีบุคลากรให้ได้มากขึ้น ทั้งนี้ ข้อมูลสภาเภสัชกรรม พบว่า เภสัชกรที่ขึ้นทะเบียน 50,700 คน หายจากทะเบียนราว 5,000 คน และบางส่วนที่สำรวจไม่ได้ ทำให้ปัจจุบันมีเภสัชกรที่ยังปฏิบัติงานราว 30,000 - 40,000 คน</p>	
<p><b>หญิงเสียชีวิตในห้องอบซาวนา</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, คมชัดลึก, สยามรัฐ, แนวหน้า, บ้านเมือง, สวท.91, one31, nantv, ch3, ch7, ch8, bugaboo, amarintv., linetoday, thaiPBS, thainews, sanook ,siamnews, thethaiger, kapook, Tnews, ejan, brighttv, sondhitalk, news1live, khaoja, topnews, )</p> <p>- หญิงวัย 68 ปีเสียชีวิตภายในห้องอบซาวนาของฟิตเนสในห้างสรรพสินค้าย่านแจ้งวัฒนะ จากการชันสูตรเบื้องต้น พบว่า ผิวหนังลอกหลุดจากการถูกความร้อนในห้องอบมาประมาณ 4 - 5 ชั่วโมง ญาติสงสัยมาตรฐานความปลอดภัย และระบบควบคุมอุณหภูมิทำงานหรือไม่ เพราะในห้องค่อนข้างร้อนมาก ซึ่งผู้เสียชีวิตแข็งแรงมาก ไม่มีโรคประจำตัว และเข้าฟิตเนสเป็นประจำ และหลังเกิดเรื่องยังไม่ได้รับการติดต่อรับผิดชอบใดๆ จากทางฟิตเนส ด้านทนายชื่อดังระบุ ถือเป็นความประมาทของผู้</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ที่ให้บริการ เข้าข่ายเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ในเรื่องของประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย มีโทษจำคุกสูงสุดจำคุก 10 ปี ปรับ 200,000 บาท ในส่วนแพ่งจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับญาติผู้เสียชีวิต</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, sonthitalk, linetoday)</p> <p>-ว่าที่ ร.ต.ศรัณย์ ชาญบุญเศรษฐ อายุ 32 ปี ผู้ฝึกสอนด้านออกกำลังกายส่วนบุคคล และที่ปรึกษาด้านสุขภาพ แนะนำการชวามาน้ำ 1 ครั้ง ไม่ควรเกิน 5-10 นาที เพื่อช่วยลดอาการเมื่อยล้า รวมถึงช่วยฟื้นฟูร่างกายได้ดีมากขึ้น สำหรับบางคนที่มีความเสี่ยง เช่น อายุ โรคประจำตัว มีสภาวะที่เกิดอ่อนเพลีย หากใช้เวลาในชวามาน้ำมากเกินไปอาจเกิดการช็อคได้ เตือนผู้ใช้บริการฟิตเนส ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงอันตราย ต้องดูวิธีการใช้งาน สังเกตตัวเอง รวมถึงผู้ร่วมใช้บริการช่วยกันสังเกตหรือเข้าไปสอบถาม เพื่อช่วยเหลือ แนะนำเบื้องต้น ส่วนผู้ให้บริการจะมีพ่อบ้านคอยเดินตรวจตราตลอดเวลา แจกบัตรคิวและจับเวลาในการใช้บริการ ส่วนคนที่ไปชวามาน้ำพบว่าพ่อบ้านอาจจะมองไม่เห็น</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ amarintv.</p> <p>-เสนอบทความให้ความรู้เรื่องการใช้ห้องชวามาน้ำถูกวิธีปลอดภัย พร้อมแนะนำกลุ่มเสี่ยงและผู้มีโรคประจำตัว ได้แก่ คนท้อง ผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคความดันเลือดสูง ผู้ที่เป็นไมเกรน ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ ผู้ที่กำลังป่วยเป็นไข้หวัด หรือเป็นไข้ แนะนำควรเลี่ยง</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ สำนักข่าวไทย</p> <p>-แพทย์แผนไทยประยุกต์ ให้ข้อมูลว่าการอยู่ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูงเป็นเวลานานจะทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำมากกว่าปกติ และหากอยู่นานเกินไปอาจทำให้เกิดภาวะขาดน้ำ อันตรายถึงชีวิตได้ ผู้ที่เป็นโรคหอบ ลมชัก โรคหัวใจ ผู้ที่กำลังเข้ายาบางชนิด หรือหญิงตั้งครรภ์ควรปรึกษาแพทย์ก่อน ที่สำคัญห้ามดื่มแอลกอฮอล์ก่อนเข้าไปชวามาน้ำ การใช้บริการไม่ควรเกิน 20 นาทีต่อรอบ หากมีอาการตาลาย หน้ามืดให้รีบออกมาทันที ก่อนเข้ารับบริการชวามาน้ำควรออกกำลังกาย โดยเดินหรือวิ่ง 30 นาที ขึ้นลงบันได 3-4 ครั้งโดยไม่หยุด ใจให้หัวใจได้ออกกำลังเล็กน้อย แต่ผู้ป่วยโรคหัวใจไม่ควรออกกำลังกายหนักเกินไป</p>	
<p><b>เด็กหญิง 13 ปี ชดเหล้าแลกเงินช็อคหมดสติ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ข่าวสด, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, sonthitalk, news1live, ch3, linetoday, pptvhd36, brighttv)</p> <p>-เด็กหญิงอายุ 13 ปี นักเรียนชั้น ม.1 ที่บ้านมิตรสัมพันธ์ ต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา ถูกจ้างให้ดื่มเหล้าคนละครึ่งขวดกับเพื่อนเด็กชายวัยเดียวกัน ในงานแห่ناق เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 67 แลกเงิน 1,000 บาท เนื่องจากทางบ้านยากจน ซึ่งภายหลังดื่มสุราจนหมด เด็กหญิงเกิดอาการช็อค หมดสติ นำส่ง รพ.หนองบุญมาก แต่อาการหนักต้องส่งตัวไปรักษาต่อที่ รพ.มหาราชนครราชสีมา ขณะนี้อาการปลอดภัย ออกจากห้องไอซียูแล้ว ยังคงพักรักษาตัวใน รพ.</p>	